
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคดิเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเหน็ต่อ
โครงการก่อสร้างต่างๆจากภาคประชาชนเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ปงีบประมาณ 
พ.ศ.2567 

 



 เมื่อวันที่16 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวัดร้อยเอ็ด ได้จัด
ประชุมรับฟงัความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการจัดเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน หมูบ่้านและต าบล ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2567 
ซึ่งมีนายถาวร  จอมค าสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล เป็นประธานในการประชุมประชาคมครัง้นี้ โดยมี
ก านันต าบลโนนตาล ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้แทนประชาคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนเข้าร่วมรับฟงั ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเวทปีระชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
หมู่บ้านและต าบลในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาชุมชนจ านวน 10 หมูบ่้าน โดยมีประเด็นส าคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน และ
รับทราบปัญหาความเดือดรอ้น ความต้องการ ประเด็นที่เกีย่วข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 ผลจากการประชุมครัง้นี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูร้่วมประชุม จ านวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. เห็นควรจัดท าเวทปีระชาคมเพื่อให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการจัด
เวทีประชุมประชาคมแผนพฒันาท้องถ่ิน หมูบ่้านและต าบล ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลโนนตาล 
ประจ าปงีบประมาณ 2567 ทั้งก่อนด าเนินการ/ขณะด าเนนิการ/หลังด าเนินการ อย่างสม่ าเสมอ 

2. เห็นควรปรบัปรุงถนนภายในต าบลทุกหมู่บ้าน หมู่ที่1-10 ต าบลโนนตาล 2,000 คน 
3. เห็นควรใหก้่อสร้างไฟส่องสว่างภายในต าบลโนนตาลทุกหมูบ่้าน หมู่ที่1-10 ต าบลโนนตาล 

จ านวน 2,000 คน 
 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปญัหา 
และอุปสรรคต่างๆที่ได้รบัจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดท าแผนปฏิบัติการ และจัดท าค าของบประมาณในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป 

 

 



 

 

 

 


